



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

हनุนร่างฯ พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, news1live)

-สมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทางการแพทย์เพื่อสังคม สมาคมอุตสาหกรรมกัญชากันชง กลุ่มสายเขียว และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ รวมถึงเรียกร้องให้ทางสภาพิจารณาให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวผ่านวาระ 2 และ 3 รวมถึงให้ผ่านที่ประชุมวุฒิสภาและมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวหุ้น

-นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมการพิจารณาการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ.... เผย หลังจากที่ประชุมสภามีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระการประชุมสภา ทาง กมธ.ได้มีการประชุมครั้งสุดท้าย หลังจากที่ได้รับประเด็นข้อสงสัย และข้อห่วงใยจากพรรค ปชป. และพรรค พท. ซึ่งจากที่พิจารณาประเด็นเหล่านั้น พบสิ่งที่ห่วงใยไม่ได้อยู่นอกเหนือจากในร่าง พ.ร.บ.ที่นำเสนอต่อสภาฯ อย่างน้อยแสดงให้เห็นว่าไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ หวังว่าหลัง กมธ.ทบทวนและนำเสนอเข้าสู่สภาฯ อีกครั้ง ทางสภาฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ แล้วจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, workpointtoday, newtv, hfocus, ch7, ch3plus, sondhitalk)

- กรณีสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อความไลน์กรู๊ปบุคลากรในรพ.แห่งหนึ่ง แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้) ซึ่งมาสมาชิกอยู่ 124 บัญชีรายชื่อ ระบุถึงปัญหาการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 พบว่ามีการตัดเงินค่าเสี่ยงภัยของบางวิชาชีพ ซึ่งไม่เป็นธรรม อ้างว่าเป็นการหักหรือเบิกเป็นเงินสดส่งเข้ารพ.

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า เป็นเรื่องของคนเจตนาไม่ดี ถ้าดีที่สุดคือต้องทำตามกฎระเบียบ ทุกอย่างต้องมีใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ทุกปี สธ.มีการตรวจสอบ และดำเนินการกับผู้ที่ทำให้ทำส่อไปในทางทุจริต อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นหน้าที่ของ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบ

2. โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ผจก., แนวหน้า, คมชัดลึก, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, ch7)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ที่กำหนดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิดลดลง มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตยังไม่เคยได้รับวัคซีน ย้ำลูกหลานนำผู้สูงอายุรับวัคซีนที่ รพ.รัฐ หรือศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัด หากติดบ้านติดเตียงแจ้ง อสม.หรือ จนท.สธ.ฉีดวัคซีนให้ที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และย้ำให้ประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิดในครอบครัว



สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, thebangkokinsight, ch7, mcot, newtv)

- นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมกำหนดคำแนะนำในการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโรคโควิด 19 สำหรับสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากรไว้แล้ว ศธ.สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที หากมีการติดเชื้อในสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยไม่ปิดเรียน เน้นการป้องกันตัวเองตามแนวปฏิบัติ สธ.อย่างเข้มงวด

3. นายกฯ ขอบคุณทุกฝ่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาชาติ)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กท. โพสต์ขอบคุณข้าราชการทั่วประเทศ ผู้ปฏิบัติงานใน ศบค.ทุกระดับตลอดจนบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ทำงานด้วยกันมา เสียสละ พุ่มเท นับตั้งแต่เผชิญสถานการณ์โควิด 19

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กรมควบคุมโรคยังคงติดตามและจัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ของโรคเพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลและป้องกันตนเอง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ https://ddc.moph.go.th</p> <p>4. ถอดบทเรียนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ผจก., thebangkokinsight, sondhitalk</p> <p>- ศ.นพ.ยง กุวรวรเวช โพสต์เรื่อง ถอดบทเรียนจากโควิด 19 ในระยะเวลารวม 3 ปี หยุดบูลี่ให้ร้าย เร่งสร้างความรู้สู้โรคอุบัติใหม่</p>	
 <p>โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>เวียดนามพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงรายแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mgronline</p> <p>- สื่อทางการเวียดนามรายงานการเปิดเผยจากสำนักสาธารณสุขประจำเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ของเวียดนาม ในวันนี้ (3 ต.ค.) ว่า พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงเป็นรายแรกในเวียดนามจากการตรวจคัดกรองทางสาธารณสุข แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ</p>	-
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>IMCAS ASIA 2022</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ IMCAS ASIA 2022 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของแพทย์นำไปต่อยอดในการบริการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ระดับสากล สนับสนุนให้ไทยเป็นผู้นำด้านการศึกษาทางการแพทย์และศาสตร์ด้านบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ ในระดับโลก เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ปี 2560-2569</p>	-
<p>ประชุมมอบนโยบาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, เนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, newtv, thailandplustv, hfocus, nationtv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ประชุมมอบนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารส่วนกลาง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้บริหารส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนงานสธ. มุ่งเน้น 6 ประเด็น 3 ปีจากนี้ ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพ ยกระดับบริการรองรับสังคมสูงวัย ลดอัตราการตายโรคสำคัญ ดันการแพทย์ดิจิทัลสร้างความมั่นคงสุขภาพ ส่งเสริมศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ เสริมสมรรถนะองค์กร สร้างความไว้วางใจกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ขอบุคลากรสาธารณสุขทุกคนยึดหลัก "ททท" ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำและพัฒนา และร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาสาธารณสุขไทยสู่การยกระดับบริการและการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นระบบสาธารณสุขที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน</p>	-
<p>ลงนามมอบอำนาจรองปลัดดูแลภารกิจหน่วยงานในสังกัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, sondhitalk, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ลงนามมอบอำนาจให้ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานในสังกัด นพ.ทวีศิลป์ กลุ่มภารกิจด้านการบริหาร นพ.ยงยศ ด้านพัฒนาการแพทย์ นพ.ณรงค์ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข และ นพ.พงศ์เกษม กลุ่มด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ</p>	-
<p>ปลัด สธ. ปรึกษาดวงตาและอวัยวะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT, hfocus, mcot)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ถือโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรึกษาดวงตาและอวัยวะกับสภาวิชาชีพ เป็นการทำบุญในวาระการรับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเชิญชวนผู้บริหารส่วนภูมิภาคให้ร่วมทำบุญบริจาคอวัยวะและสนับสนุนการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวง แผนเดิมที่มีแล้วขอให้เพิ่มความเข้มข้น อาจจะชะงักช่วงโควิด แต่ช่วงปีงบประมาณ 2566 จะเร่งรัดติดตามดำเนินงาน</p> <p>- นพ.วิศิษฐ์ ฐิตวัฒน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภาวิชาชีพ กล่าวว่า สถานการณ์การรับบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็นอวัยวะทดแทนแก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องการขอรับการบริจาคอวัยวะ ลดลงอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยช่องทางการรับบริจาคอวัยวะ ลดลง ก่อนโควิด ปี 2562 จำนวน 300 คน เหลือแค่ 200 คน ซึ่ง 1 ร่างของผู้เสียชีวิต สามารถนำอวัยวะ ไปใช้ประโยชน์ได้ 3 ส่วน สำหรับสถานการณ์การบริจาคดวงตาก็ลดลง 40% ในช่วงโควิด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อุทกภัยจากพายุโนรู</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน pptvhd36 innnews thailandplus thaigov newtv.)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 21 จังหวัด สถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบสะสม 49 แห่ง กำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยง จัดหาสถานที่สำรองหรือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อจัดบริการได้ต่อเนื่อง และใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมมอบหมาย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.รองปลัด สธ. เป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์ กองสาธารณสุขฉุกเฉินเป็นผู้ประสานงาน โดยรพ.ชัยภูมิ มีน้ำท่วมรอบนอกสูง 30 ซม. ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ จัดรถรับส่ง 4 มุมเมือง จัดที่พักเจ้าหน้าที่ จัดหน่วยแพทย์ 3 มุมเมือง และสายด่วนให้คำปรึกษาสุขภาพกายและจิต ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนรพ.ดงเจริญ จ.พิจิตร น้ำท่วมอาคารจอดรถ โรงปั่นไฟ สูง 50 ซม. ตั้งเต็นท์คัดกรองผู้ป่วยที่หน้ารพ. หากจำเป็นต้องพบแพทย์ X-ray มีรถรับส่งเข้าไปในโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่งต่อ รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร</p> <p>ส่วนจ.อุบลราชธานี มี รพ.สต. ได้รับผลกระทบ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ทัพไทย อ.เมือง รพ.สต.หนองกิงเพล อ.วารินชำราบ และ รพ.สต.สร้างแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร ปรับไปตั้งจุดบริการในจุดที่ประชาชนเข้าถึง มี รพ.ที่ต้องเฝ้าระวังอีก 2 แห่ง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุก 81 ทีม มีผู้เข้ารับบริการ 13,411 ราย พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น ท้องร่วง น้ำกัดเท้า รวมทั้งส่งทีม MCATT 28 ทีม เยียวยาจิตใจผู้รับผลกระทบรวม 1,366 ราย พบมีภาวะเครียด 4 ราย ได้ให้การดูแลแล้ว</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการประเมินและดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า ชาว จ.อุบลราชธานี และจ.ศรีสะเกษ มีความยืดหยุ่นและความเข้มแข็งทางใจค่อนข้างสูง พบผู้มีความเครียดรุนแรงที่ต้องดูแลเพียง 2% ใกล้เคียงกับคนทั่วไปที่มีความเครียดในการดำรงชีวิต ขณะที่คนในภาคกลางกลับกำลังรู้สึกสูงกว่า โดยเฉพาะใน จ.พระนครศรีอยุธยาและรอบภาคกลาง จึงแนะนำการเตรียมตัว เพราะจะช่วยลดความเสียหาย และบรรเทาความเครียดได้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์)</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับผู้ว่าฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ผากทุกจังหวัดดูแลและร่วมกันเตรียมการรับมือพายุโซนร้อนที่ทำให้มีฝนตกเพิ่ม ปริมาณน้ำสะสมมากขึ้น ส่วนโรงพยาบาลต้องดูแลให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ รวมถึงระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ไม่ให้ระบบล่ม ส่งผลการสื่อสารแจ้งข้อมูลจะทำให้ลำบาก อาจจะต้องไปใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในการออกอากาศแจ้งเตือนประชาชน</p> <p>-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และ จ.สิงห์บุรี</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- ปก.รายงานข่าว 28 ก.ย.-3 ต.ค.ที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 25 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, พะเยา, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, พิจิตร, ตาก, อุตรดิตถ์, น่าน, แพร่, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, มุกดาหาร, สระบุรี, สระแก้ว, ปราจีนบุรี และพังงา รวม 96 อำเภอ 225 ตำบล 651 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4, 348 คราวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 16 จังหวัด 69 อำเภอ 176 ตำบล 565 หมู่บ้าน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 3-9 ต.ค. 2565 ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม</p>	-
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, hfocus, thailandplus, สยามรัฐ, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึง การถ่ายโอน รพ.สต. รวม 3 พันกว่าแห่ง ไปสู่อบจ. 49 แห่ง ในส่วนภูมิภาคได้สั่งการ นพ.สสจ.ทั้ง 49 จังหวัดที่จะมีการถ่ายโอน ให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามแก้ไขปัญหา รวมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจประชาชน ซึ่งสธ.มีความพร้อมถ่ายโอนแล้ว หาก อบจ.ใดมีความพร้อมดำเนินการได้ตามเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการถ่ายโอนฯ กำหนด ทั้งนี้ คนลงนามเป็น อบจ.กับ นพ.สสจ. ซึ่งได้มอบอำนาจแล้ว รวมถึงชี้แจงทาง นพ.สสจ.ชัดเจนแล้วว่าส่วนกลางเห็นด้วย ที่เหลือเป็นภาคปฏิบัติซึ่งแต่ละที่มีปัญหาแตกต่างกัน เวลาแก้ปัญหาต้องให้ นพ.สสจ.แก้ปัญหากับ อบจ.โดยตรง เบื้องต้นในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมี อบจ. 1-2 แห่ง ที่มีความพร้อมรับการถ่ายโอน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- กรณี การถ่ายโอน รพ.สต. เข้าสังกัด อปท. สังกัด อบจ. มีการตั้งคกก.และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจดำเนินไปด้วยความราบรื่น ซึ่งหลังจากมีการถ่ายโอนแล้ว สิ่งที่จะต้องจับตามดูต่อไป คือ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ถือเป็นความท้าทายระบบสุขภาพ ทั้งกับการบริหารระบบ-การจัดบริการ โดยเฉพาะคุณภาพบริการประชาชน ทั้งนี้ การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นดูแล ถือเป็นเรื่องใหม่ในแวดวงสธ. และอปท. ในเวลานี้ รวมถึงเป็นอีกความท้าทายที่สำคัญในเชิงวิชาการ ซึ่งมีโจทย์ใหญ่ คือการผลิตองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย</p>	
<p>เฝ้าระวังเลียนแบบข่าวหั่นศพ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กรณีชายวัย 35 ปี ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ว่า หากวิเคราะห์เบื้องต้นที่ผู้ก่อเหตุระบุว่าเลียนแบบจากหนังหรืออื่น ๆ และผ่านการวางแผนมาแล้ว แสดงถึงจิตใจที่โหดร้ายของคนในสังคมที่อาจจะมีการอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งการเลียนแบบอาจเกิดได้ฉับพลันทันทีหากสิ่งทีชี้นำสอดคล้องกับความประสงค์ของตนเอง แต่ก็มีกรณีเลียนแบบค่อย ๆ เก็บเล็กผสมน้อยในสิ่งที่ตรงกันข้ามที่นึกไม่ถึง ผ่าถึงทุกคนที่เริ่มเกิดปัญหาความขัดแย้ง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือหาทางออกที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้กรณีที่มีคนกระทำความรุนแรงแล้วอ้างว่าเจ็บป่วยทางจิตนั้น ยืนยันว่าไม่สามารถนำมาอ้างได้ แม้เป็นผู้ป่วยจิตเวชเมื่อก่อเหตุความรุนแรงก็ต้องรับโทษทางกฎหมาย พร้อมรับการบำบัดควบคู่กันไป</p>	-
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, inn, mcof, ejan, ch7, workpointtoday, thejournalistclub)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยในถึงประมาณ 2566 สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในรายการจ่ายตามบริการ (Fee Schedule) ดังนี้ บริการวัคซีนป้องกันโรค วัคซีนคอตีบและบาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่สำหรับผู้อายุ 65 ปีขึ้นไป บริการคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงบริการทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ</p>	-
<p>ผนักพลัง15หน่วยงานบำบัดจิตผู้ติดยาเสพติด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย innnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหามีอาชญากรรมทางจิต จากการใช้สารเสพติด และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU โดยมีนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 15 หน่วยงาน อาทิ หน่วยงานในสังกัด สธ., ก.มหาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ก.การพัฒนาสังคมฯ กรมประชาสัมพันธ์ และสสส. เพื่อผนึกพลังแก้ไขปัญหามีอาชญากรรมทางจิตจากการเสพยา ตั้งแต่การค้นหา นำเข้าบำบัดและติดตามดูแลช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้กลับมามีอาชญากรรมทางจิตซ้ำ ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข</p>	-
<p>โคราชวิกฤตค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ ข่าวสด</p> <p>- นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา ระบุ เมืองโคราชมีปัญหามลพิษทางอากาศ พบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ทุกภาคส่วนจึงกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน พร้อมควบคุมและป้องกันการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และสร้างความตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพ ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ จัดมาตรการแก้ไข ป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	-
<p>ต้องการคำตอบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิดคนเขียน</p> <p>- หลายคนคาดหวังการทำงานของปลัด สธ. จะเป็นไปได้ด้วยความถูกต้อง ไร้ข้อครหาใด ๆ ทั้งสิ้น ต้องหาคำตอบเรื่อง การจัดทำโครงการประกวดราคาจ้างเหมา บริการทำความสะอาดโรงพยาบาล งบประมาณ 23,750,000 บาท ระยะเวลาสัญญา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2566 (12 เดือน) ของรพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัดกรมการแพทย์ แม้จะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งบประมาณมาก แต่ถือเป็นเงินภาษีประชาชน ทั้งนี้ คุณหม้อโอภาส ลงหาคำตอบในเรื่องนี้ อย่าปล่อยให้ประเด็นความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของ สธ. ต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรม</p>	-
<p>ผู้ประกอบการร้านขายยาบังคับใช้กฎกระทรวง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ ข่าวสด</p> <p>- ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านขายยาทั่วประเทศ เข้าพบ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีมีผู้ประกอบการกว่า 5,000 ราย ไม่อาจจัดหาเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาที่เปิดทำการ ตามกฎกระทรวง GPP บังคับใช้ ให้ร้านขายยาทุกร้านมีเภสัชกรอยู่ประจำร้านตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรจะต้องปิดตัวลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามประกาศของสภาเภสัชกรรม โดยมีข้อเสนอแนะให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เฮติพบผู้เสียชีวิตจากอหิวาต์ครั้งแรกในรอบ3ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ : มติชน</p> <p>- รัฐบาลเฮติประกาศว่า พบผู้เสียชีวิตจากอหิวาต์โคโรน่าอย่างน้อย 7 ราย เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยผู้ติดเชื้อรายแรกในรอบ 3 ปีของเฮติ อยู่ในชุมชนทางใต้ของกรุงปอร์โตแปรงซ์ และในชุมชนแออัดริมทะเล ซึ่งถูกตัดขาดเนื่องจากมีการประท้วง รัฐมนตรีสาธารณสุขเฮติขอให้ประชาชนร่วมมือในการส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาด ขณะที่ สหประชาชาติ กำลังร่วมมือกับรัฐบาลเฮติ ตอบสนองเหตุฉุกเฉินของการแพร่ระบาดนี้</p>	-